

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดนด

.....

ผู้เข้าประชุม จำนวน ๕ คน รายนามดังนี้

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายกิติภูมิ กฤตยามนตรี	ประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน	กิติภูมิ กฤตยามนตรี
๒	นายเวทย์ เว้นกลาง	กรรมการแปรรูปที่ดิน	เวทย์ เว้นกลาง
๓	นายสายัญ อ่อนดี	กรรมการแปรรูปที่ดิน	สายัญ อ่อนดี
๔	นายสมศักดิ์ ดอกทุเรียน	กรรมการแปรรูปที่ดิน	สมศักดิ์ ดอกทุเรียน
๕	นายเนตร พรหมเรนทร์	เลขานุการฯ	เนตร พรหมเรนทร์

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๓ คน รายนามดังนี้

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสุรเทพ ปั่นกลาง	นายก อบต.โดนด	สุรเทพ ปั่นกลาง
๒.	นายปิยะพงษ์ ตรีศักดิ์	ปลัด อบต.โดนด	ปิยะพงษ์ ตรีศักดิ์
๓.	นายฉลอง ฉะเชิงกลาง	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑	ฉลอง ฉะเชิงกลาง

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

นายเนตร พนมรณท์ เลขานุการฯ - การประชุมคณะกรรมการแปรรูปสร้างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ในวันนี้ มีคณะกรรมการเข้าประชุม ๕ ท่านครบองค์ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม ๓ ท่าน ที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรรูปสร้างข้อบัญญัติได้ดำเนินการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม  
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรรูปสร้างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุม -มีมติรับรอง ๔ เสียง และงดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานคณะกรรมการแปรรูป)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา  
๓.๑ การพิจารณาคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

นายกิติภูมิ กฤตยามนตรี ประธานคณะกรรมการฯ - การประชุมวันนี้มีเรื่องที่คุณกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการ ๒ เรื่อง คือ การพิจารณาคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และการรายงานและบันทึกข้อความความเห็นเสนอต่อประธานสภาฯ เพื่อดำเนินการประชุมสภาฯ ต่อไป

มติที่ประชุม - รับทราบ

นายเนตร พนมรณท์ เลขานุการฯ - ตามที่สภาฯ ได้กำหนดระยะเวลาให้มีการยื่นคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ -๑๖.๓๐ น. วันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. และถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง นั้น ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยื่นคำแปรญัตติ จำนวน ๑ ราย คือ นายฉลอง ฉะยิงกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ โดยคำแปรญัตติที่ยื่นมีอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีรายละเอียดดังนี้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หน้า ๖๓)

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกทางสาธารณะสระคู-เลียบเหมืองสาธารณะบ้านไทรทอง หมู่ที่ ๗ งบประมาณตั้งไว้ ๔๘๐,๐๐๐ บาท

-โดยปรับปรุงปูผิวจราจรหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๙๐ ลูกบาศก์เมตร และ  
เสริมดินกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๗๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือปริมาตร  
ดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้ง  
ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

นายกิติภูมิ กฤตยามนตรี - ตามที่ท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว สรุปได้ว่าในร่างข้อบัญญัติ  
ประธานคณะกรรมการฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ฉบับนี้ มีท่านสมาชิกสภาฯขอ  
ยื่นแปรญัตติ จำนวน ๑ ราย คือ นายฉลอง เฝียงกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑  
ที่ประชุมมีท่านใดจะซักถามเรื่องใดหรือไม่

มติที่ประชุม - ไม่มี ท่านรับทราบ

นายกิติภูมิ กฤตยามนตรี - เชิญท่านปลัด อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมด้วยเพื่อ  
ประธานคณะกรรมการฯ ความเข้าใจ

นายปิยะพงษ์ ตรีศักดิ์ -เรียนท่านประธานฯที่เคารพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ  
ปลัด อบต. ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง  
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและ  
บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มี  
หรือไม่มี การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ  
คณะกรรมการแปร ญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวน  
ความเห็นของกรรมการแปร ญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้  
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่ สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง  
ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้อง พิจารณาเป็นการด่วน

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลง  
ประกอบ รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น

ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทำได้เฉพาะการขอ  
ลด รายจ่ายหรือการขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจำนวนสมาชิก  
สภา ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ

คำแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปร  
ญัตติ ภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามข้อ ๔๕ วรรคสาม และข้อ ๔๙  
วรรคหนึ่ง

ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือ  
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะรับคำรับรอง  
จากผู้บริหารท้องถิ่นหรือคำแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ

ข้อ ๖๑ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้

(๒) รายการซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย

ถ้ามีปัญหาว่ารายการจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

-ผู้แปรญัตติสามารถแปรญัตติขอลดรายจ่ายหรือลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายและคณะกรรมการต้องรายงานการขอสงวนคำแปรญัตติให้ประธานสภาฯ ได้รับทราบด้วย

นายกิติภูมิ กฤตยามนตรี - ตามที่ท่านปลัด อบต.ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้ว ลำดับต่อไปเรียนเชิญประธานคณะกรรมการฯ นายฉลอง ฉะยิงกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ ได้ชี้แจงคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ท่านได้ยื่นแปรญัตติ ขอดัดโครงการออกทั้งโครงการ เรียนเชิญ

นายฉลอง ฉะยิงกลาง -เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผม นายฉลอง ฉะยิงกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ ส.อบต.ม.๑๑ ขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หน้า ๖๓)

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกทางสาธารณะสระคู-เลียบเหมืองสาธารณะบ้านโตนด หมู่ที่ ๗ งบประมาณตั้งไว้ ๔๘๐,๐๐๐ บาท

-โดยปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๙๐ ลูกบาศก์เมตร และเสริมดินกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๗๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

กระผมมีความเห็นว่า งบประมาณในการตั้งไว้ จำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท สามารถนำมาทำเป็นถนนคอนกรีตได้ ถึงจะไม่สามารถทำได้ตลอดสาย แต่กระผมมองเห็นว่ามันจะคุ้มค่ากว่าการปรับปรุงผิวจราจรเป็นหินคลุก เนื่องด้วยทำไปก็ไม่แล้วเสร็จและไม่สามารถใช้งานได้นาน ก็ต้องปรับปรุงใหม่ก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณ กระผมขอตัดโครงการดังกล่าวออกทั้งโครงการ ครับ

นายกิติภูมิ กฤตยามนตรี -ในลำดับต่อไป ผมได้เชิญท่านนายก อบต.ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงในครั้งนี้นี้ด้วย ประธานคณะกรรมการฯ เรียนเชิญท่านนายก อบต.ชี้แจงครับ

- นายสุรเทพ ปั่นกลาง -เรียนท่านประธานฯ กระผม นายสุรเทพ ปั่นกลาง ตำแหน่ง นายกองค้การบริหาร ส่วนตำบลโดนด ขอชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ ตามที่ได้เสนอโครงการดังกล่าว นั้น เนื่องด้วยกระผมเล็งเห็นว่าการทำงานปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกสามารถดำเนินการได้ ตลอดสาย ถ้าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตระยะทางก็จะสั้นลง ไม่สามารถทำได้ ตลอดสาย เนื่องจากงบประมาณมีจำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท ครับ แต่ก็สามารถ ตัดทิ้งได้โดยไม่ฝืดระเบียบแต่อย่างใด
- นายกิติภูมิ กฤตยามนตรี -ตามที่ท่านผู้ยื่นแปรญัตติได้ชี้แจงและท่านนายก อบต.ได้ชี้แจงไปแล้ว มีท่านใด เสนอ
- ประธานคณะกรรมการฯ เพิ่มเติมหรือไม่
- นายสมศักดิ์ ดอกทุเรียน -เรียนประธานคณะกรรมการฯ กระผม นายสมศักดิ์ ดอกทุเรียน กระผมเห็นด้วย กับ
- กรรมการ นายฉลอง เฉียงกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ เนื่องด้วยการปรับปรุงผิวจราจรหิน คลุก ไม่คุ้มค่าอยากให้ทำถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด
- นายกิติภูมิ กฤตยามนตรี -มีท่านใดเสนอเพิ่มเติมหรือไม่
- ประธานคณะกรรมการฯ
- นายสุรเทพ ปั่นกลาง -กระผม นายสุรเทพ ปั่นกลาง ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโดนด นายก อบต. ขอเป็นผู้แปรญัตติ รายละเอียดดังต่อไปนี้
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางสาธารณะสระคู-เลียบเหมือง สาธารณะ บ้านโดนด หมู่ที่ ๗ ตั้งไว้ ๔๘๐,๐๐๐.-บาท
  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๑๒ ตารางเมตร และลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบจ่าย
- นายกิติภูมิ กฤตยามนตรี -ตามที่ท่าน นายก อบต.เสนอโครงการดังกล่าว มีกรรมการคนใดสอบถามหรือ ประธานคณะกรรมการแปรฯ เพิ่มเติมหรือไม่
- นายสายัน อ่อนดี -กระผม นายสายัน อ่อนดี ผมเห็นด้วยกับที่ท่านนายก อบต.เสนอ เพราะการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต มีความคุ้มค่ากว่าการใช้หินคลุก และประชาชนได้รับ ผลประโยชน์สูงสุด
- นายกิติภูมิ กฤตยามนตรี - มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี กระผมจะขอสรุปในวันนี้ คือ ผู้แปรญัตติ ประธานคณะกรรมการฯ ได้ชี้แจงและขอสงวนคำแปรญัตติไว้เพื่ออภิปรายให้สภาฯ รับทราบถึงเหตุผลความ จำเป็นในการยื่นแปรญัตติในครั้งนี้ และท่านนายก อบต.ได้ขอเป็นผู้แปรญัตติ และ ขอสงวนคำแปรญัตติไว้เพื่ออภิปรายให้สภาฯ พิจารณา นั้น ก็ด้วยความมีเหตุผลและ ไม่ขัดต่อระเบียบ ก็สามารถดำเนินการได้ กระผมจะได้นำความเห็นต่างๆ ของที่ ประชุม เสนอรายงานต่อท่านประธานสภาฯได้รับและดำเนินการตามระเบียบต่อไป
- ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ทำให้การประชุมในวันนี้เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์

-ขอพักประชุม ๑๐ นาที และขออนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติต่อ  
เวลา ๑๕.๑๐ น.

มติที่ประชุม

-รับทราบ

**พักประชุม ๑๐ นาที**

**เริ่มประชุม เวลา ๑๕.๑๐**

นายกิติภูมิ กฤตยามนตรี -การประชุมในครั้งนี เป็นการพิจารณาคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  
ประธานคณะกรรมการฯ รายงานจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียดดังนี้

๑)การแปรญัตติและการสงวนคำแปรญัตติ ในแผนงานอุตสาหกรรมและ  
การโยธา (หน้า ๖๓) งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกทางสาธารณะสระคู-เลียบบน  
สาธารณะบ้านโตนด หมู่ที่ ๗ งบประมาณตั้งไว้ ๔๘๐,๐๐๐ บาท

-โดยปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๗๕๐  
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๙๐ ลูกบาศก์เมตร  
และเสริมดินกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๗๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือ  
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อม  
ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

-ซึ่งขอแปรตัดออกทั้งโครงการ นั้น และ ท่านนายก อบต.ได้ขอเป็นผู้  
แปรญัตติ รายละเอียดดังนี้

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางสาธารณะสระคู-เลียบบน  
เหมือนสาธารณะ บ้านโตนด หมู่ที่ ๗ ตั้งไว้ ๔๘๐,๐๐๐.-บาท

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๔  
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๑๒  
ตารางเมตร และลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  
จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

ดังนั้นการประชุมในครั้งนี จึงให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา ว่าท่านมี  
ความเห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๓ ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่

-มีคณะกรรมการฯ ท่านใดเพิ่มเติมหรือไม่

มติที่ประชุม

-ไม่มี

นายกิติภูมิ กฤตยามนตรี -ในลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุมว่า เห็นด้วย กับคำแปรญัตติและการให้  
ประธานคณะกรรมการฯ สงวนคำแปรญัตติของผู้ยื่นแปรและร่างข้อบัญญัติฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่

-ท่านคณะกรรมการฯ ท่านใด เห็นด้วย กับคำแปรญัตติ และให้สงวนคำแปรญัตติผู้  
ยื่นแปรญัตติ กรุณาลงมติ

มติที่ประชุม

- เห็นด้วย จำนวน ๔ เสียง และงดออกเสียง ๑ เสียง

นายกิติภูมิ กฤตยามนตรี -สรุปคณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นด้วย กับคำแปรญัตติและให้การสงวน  
ประธานคณะกรรมการฯ คำแปรญัตติของผู้ยื่นแปรญัตติ และเห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติฯ ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม  
มติที่ประชุม -รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ**

นายกิติภูมิ กฤตยามนตรี -มีท่านใดสอบถามหรือเสนอเพิ่มเติมหรือไม่  
ประธานคณะกรรมการฯ -ขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุมทำให้การประชุมในวันนี้เป็นไปด้วย  
ความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ขอปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ -เนตร พรมเรนทร์- ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นายเนตร พรมเรนทร์)  
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ

ลงชื่อ -กิติภูมิ กฤตยามนตรี- ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายกิติภูมิ กฤตยามนตรี)  
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ